

# ส่วนที่ 8 : คำถามที่พบบ่อย

## 8.1 คำถามที่พบบ่อย

### 1. ใครที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้บ้าง

**คำตอบ** หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไป โดยกองทุนจะมุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาดิจิทัลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ ไม่เป็นการแสวงหากำไร และไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน รวมถึงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลฯ

### 2. ปี พ.ศ. 2564 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีกรอบนโยบายในการสนับสนุนเงินทุนอย่างไรขอรับการสนับสนุนอะไรได้บ้าง

**คำตอบ :** ในปี พ.ศ. 2564 กองทุน มีกรอบนโยบายในการสนับสนุนเงินทุน จำนวน 6 ด้าน ดังนี้

#### ด้านที่ 1 Digital Manpower

“การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล” การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาตลอดช่วงอายุ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการกำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

#### ด้านที่ 2 Digital Health

“Advanced eHealth” ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสาธารณสุข ครอบคลุมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ การบริการสุขภาพและให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มคนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

#### ด้านที่ 3 Digital Agriculture

“เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตรแบบเชิงรุก ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรและกิจกรรมในภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง นวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและต่อยอดภาคเกษตรไปสู่มิติการพัฒนาาร่วมอื่น ๆ อาทิ การท่องเที่ยว เป็นต้น

#### ด้านที่ 4 Digital Technology

“เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต” ส่งเสริมการนำอุปกรณ์และระบบดิจิทัล อาทิ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) เป็นต้น มาใช้ในการบริหารจัดการเมือง ชุมชน และแก้ปัญหาสาธารณะ ตลอดจนการยกระดับการบริหารจัดการในภาคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

## ด้านที่ 4 Digital Technology

“เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต” ส่งเสริมการนำอุปกรณ์และระบบดิจิทัล อาทิ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) เป็นต้น มาใช้ในการบริหารจัดการเมือง ชุมชน และแก้ปัญหาสาธารณสุข ตลอดจนการยกระดับการบริหารจัดการในภาคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

## ด้านที่ 5 Digital Government & Infrastructure

“รัฐบาลดิจิทัล” สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน การบูรณาการและการทำงานร่วมกัน (Interoperability) เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ในการดำเนินงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

## ด้านที่ 6 Digital Agenda

“โครงการตามนโยบายเร่งด่วน” (โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี) มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

### 3. ระยะเวลาการขอรับการสนับสนุน

คำตอบ : กองทุนจะเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มีความประสงค์จะขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากกองทุน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### 4. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนอย่างไร

คำตอบ : กองทุนจะพิจารณาจัดสรรทุนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บนพื้นฐานลำดับความสำคัญ อาทิ ความเป็นไปได้และความยั่งยืนของโครงการ ความคุ้มค่าต่อต้นทุนที่จ่ายไป ผลงานที่ได้รับต้องมีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติที่จะได้รับ

### 5. หากต้องการเสนอขอรับทุนจะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : สามารถติดตามรายละเอียดการขอรับทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ [onde.defund.go.th](http://onde.defund.go.th) หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-142-7575